

# THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

## BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 9

Năm học: 2023 – 2024

**Chủ đề:** “*Chào năm học mới*”

**I. Thời gian giới thiệu:** Tháng 9 – 2023

**II. Người giới thiệu:** Lưu Thanh Tâm

**III. Đối tượng nghe:** Bạn đọc.

**IV. Địa điểm giới thiệu:** Sân khấu, công thông tin điện tử trường Tiểu học Đoàn Kết

**V. Hình thức giới thiệu:** Đọc to nghe chung

**VI. Âm nhạc:** Hoàng Ngọc Ánh

**VII. Viết bài:** Lưu Thanh Tâm

**VIII. Phụ trách:** Hoàng Thùy Linh

**IX. Thông tin thư mục:** Cuốn sách “*Tình anh em*” – Công ty TNHH Thương mại Vạn An; Tranh Phùng Duy Tùng, H-NXB: Kim Đồng, 2021-48tr; 19x19cm

**X. Nội dung:** ( có đính kèm)

## **Bạn đọc thân mến!**

Một mùa hè bổ ích đã qua, một năm học mới với đầy năng lượng đã đến với tất cả các thành viên trong trường Tiểu học Đoàn Kết thân thương, đặc biệt là các em học sinh yêu quý.

Với mong muốn lan tỏa những câu chuyện hay, ý nghĩa, thư viện trường Tiểu học Đoàn Kết trân trọng giới thiệu tới quý thầy cô cùng các em học sinh cuốn sách: **“Tinh anh em”** do Công ty TNHH Thương mại Vạn An (lời), Phạm Duy Tùng (tranh) với khổ 19x19cm bề dày 17 trang.

Chúng mình cùng tìm hiểu câu chuyện.

*Trong khu rừng nọ có một gia đình Thổ sống rất hạnh phúc. Thổ con Bu-rin bụ bẫm có bộ lông xanh mượt, vô cùng dễ thương. Cậu thông minh, lanh lợi nên được mọi người yêu quý. Lên ba tuổi, Bu-rin Xanh có thêm cô em gái Bu-rin Hồng. Đúng như tên gọi, cô bé có bộ lông màu hồng đáng yêu không kém anh Bu-rin Xanh.*

*Nhưng từ khi có em, Bu-rin Xanh thấy hơi là lạ. Có món ngon hay đồ chơi đẹp, bố mẹ và bà bảo anh phải nhường em trước. Ai đến chơi cũng khen em dễ thương, xinh xắn rồi còn bế em lên. Còn Bu-rin Xanh chỉ được nựng má hoặc xoa đầu thôi.*

*Cậu nghĩ bụng, chắc mọi người chẳng yêu mình nữa rồi.*

*Từ đó, Bu-rin Xanh luôn cố tỏ ra nổi bật hơn Bu-rin Hồng để được người lớn chú ý. Có lúc, Bu-rin Xanh còn gây chuyện với em, không cho em chơi cùng. Dù chẳng hiểu tại sao lại như vậy, nhưng Bu-rin Hồng vẫn rất thích chơi cùng anh Bu-rin Xanh.*

*Thấy Bu-rin Xanh không hòa thuận với em, bà và bố mẹ rất buồn phiền và thường xuyên nhắc nhở cậu bé.*

*Bu-rin Xanh buồn lắm. Cậu càng tưởng rằng mọi người ghét mình.*

*Một hôm, bà đi chợ, dặn Bu-rin Xanh ở nhà trông em và không được ra ngoài, nếu có nguy hiểm thì phải ấn chuông báo động ngay. Trước khi ra khỏi nhà, bà khóa cửa thật cẩn thận.*

*Bu-rin Hồng thấy có anh ở nhà chơi cùng thì vui lắm. Bé mang rất nhiều búp bê, đồ chơi ra rủ anh chơi cùng.*

*Vì không thích chơi cùng em nên Bu-rin Xanh tranh hết những món đồ yêu thích rồi mặc kệ em chơi một mình. Bu-rin Hồng tủi thân ngồi cạnh chú hổ đồ chơi.*

*Chóc chóc, chú hổ ngộ nghĩnh này lại kêu lên:*

- *Gừ gừ, dám tranh con môi với hổ ta à? Đừng có mơ nhé!*

*Nghe vậy, Bu-rin xanh khó chịu quát to:*

- *Ồn ào quá! Tắt ngay đi!*

*Lát sau, Bu-rin Xanh thấy ở nhà chán quá, bèn tự ý lấy chìa khóa mở cổng để ra ngoài chơi.*

*Bu-rin Hồng vội vàng nói:*

*- Anh ơi, không được ra ngoài chơi đâu, có Sói già bắt thỏ con đấy!*

*Bu-rin Xanh bực bội đáp:*

*- Em thì biết cái gì? Trời sáng thế này, có gì mà sợ! Em tự ở nhà mà chơi đi, đừng quấy rầy anh!*

*Nói rồi Bu-rin Xanh tót đi chơi. Vừa đi cậu vừa hát vang.*

*Bỗng, tiếng hát ngưng bật. Trời ơi! Sói già kìa! Bu-rin Xanh hốt hoảng chạy về nhà, Sói già đuổi theo sát nút. Lão nhảy vào sân nhà Burine rồi phá lên cười:*

*- Ha ha ha, cứ tưởng sáng nay phải nhện đói, không ngờ lại có thỏ non lót dạ, ha ha ha.*

*Dứt lời, Sói toan xông đến chỗ Bu-rin Xanh. Bỗng có tiếng gầm vang lên....*

Các em học sinh thân mến!

Liệu Thỏ Xanh có bị Sói ăn thịt?

Ai là người giải cứu cho Sói?

Cách giải cứu của em thật nhạy bén và thông minh không các em?

Để được biết rõ hơn mời quý thầy cô cùng các em học sinh tìm hiểu cuốn sách **“Tình anh em”** để được rõ hơn.

Cám ơn quý thầy cô cùng các em đã chú ý nghe phần giới thiệu sách.

***Hẹn gặp lại quý thầy cô và các em vào buổi giới thiệu sách lần sau!***

**NHÂN VIÊN THƯ VIỆN**

**PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

**Lưu Thanh Tâm**

**Nguyễn Văn Tuấn**